

วิวัฒนาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เนียมนาค*

ประวัติและความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ ใช้เวลามากกว่า ๓๕ ปี ก่อนที่จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้พัฒนาให้ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทางสาขาวิชา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งจะขอเรียบเรียงผลการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเป็นลำดับ ดังนี้

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ในระดับอนุปริญญา หรือที่เรียกว่า อนุปริญญาวิทยาศาสตร หรือที่ใช้ชื่อย่อว่า “อ.วท.” โดยเริ่มจาก ๒ โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชา ก่อสร้างและโปรแกรมวิชาเซรามิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิด สอนระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก ใช้เวลาในการศึกษา ๔ ปี โดยเปิดสอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ก่อน ต่อมาได้เปิดสอนโปรแกรมวิชาต่างๆ มากขึ้น เช่น โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง) โปรแกรมวิชา ก่อสร้าง โปรแกรมวิชาโลหะ โปรแกรมวิชาไฟฟ้า และโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ

จากการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ จึงได้มีการบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙) ของกรมการฝึกหัดครู เพื่อจัดตั้งให้เป็นคณะใหม่ใช้ชื่อว่า “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นอีก ๗ แห่ง คือ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูสุรินทร์ วิทยาลัยครูสงขลา และเพชรบุรีวิทยาลัยฯ ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยสภาการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

และในปีการศึกษา ๒๕๓๘ ยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงานของกรมการฝึกหัดครู ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาเป็นสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้ถูกจัดไว้ในโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏ กำแพงเพชรตั้งแต่นั้นมา โดยมีคณบดีคนแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศ์ศิริกุล

* คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณแผ่นดินต่อเติมห้องเรียนชั้น ๒ อาคารเซรามิกส์ จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท งบบำรุงการศึกษาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานโลหะ ๑ ห้อง เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนเขียนแบบชั้นเดียว ๑ หลัง เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ คณะได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารอุตสาหกรรมศิลป์จำนวนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท จึงก่อสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารอุตสาหกรรมศิลป์เดิม ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นสถานจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ส่วนอาคารอุตสาหกรรมศิลป์เดิมปัจจุบันจัดให้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปีการศึกษา ๒๕๔๓ คณะได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นอาคาร ๕ ชั้น อีก ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีเดียวกัน คณะได้เปิดโปรแกรมวิชาใหม่ขึ้น ๒ โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตในระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลังอนุปริญญาและโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี ๔ ปี



ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการเรียนการสอนทั้งหมด ๘ โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาโลจิสติกส์และการจัดการ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีนโยบายในการพัฒนาทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้ทำการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้มีความเหมาะสม และดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ อีก จำนวน ๘ สาขาวิชา ประกอบด้วยระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร คือในระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุสิตบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา (คอ.ด. การวิจัย และพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา) ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา (คอ.ม. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิคศึกษา) และในระดับปริญญาตรี อีกจำนวน ๖ สาขาวิชา เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

